
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 736  �  484. mál.

Fyrirspurn
til menntamálaráðherra um fjölda háskólanema á árunum 1995�2006.

Frá Sæunni Stefánsdóttur.

Hver hefur verið fjöldi háskólanema á Íslandi á árunum 1995�2006, sundurliðað eftir
árum, háskólum og námsgráðum, þ.e. BA/BS-námi, meistaranámi og doktorsnámi?

Skriflegt svar óskast.


